

**KẾT LUẬN****CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**

**Về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025**

-----

Tại phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 22/02/2024, sau khi nghe Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo về nội dung sơ kết thực hiện 02 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 27/03/2020 “về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý xây dựng, dự án đầu tư và quản lý, mua sắm, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh” (Chỉ thị số 44); Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 13/7/2021 “về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020” (Chỉ thị số 07); ý kiến tham gia của đại biểu dự họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận như sau:

1- Sau thời gian thực hiện Chỉ thị số 44 và Chỉ thị số 07 nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát có sự chuyển biến tích cực. Các cuộc kiểm tra, giám sát bước đầu có sự chuyển biến tích cực về chất lượng; số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát tăng; nội dung giám sát “mở rộng”, kiểm tra có “trọng tâm, trọng điểm” hơn vào các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh vi phạm, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng cơ bản, tài chính và công tác xây dựng Đảng... Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao với tinh thần quyết liệt hơn; tăng cường giám sát chuyên đề, tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với lĩnh vực quản lý dự án đầu tư, xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý tài chính, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản và công tác cán bộ...; kiên quyết xử lý những vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng vào đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng chính đôn Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, nhất là ở cấp cơ sở chưa chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát hàng năm; nội dung kiểm tra, giám sát chưa sát với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, chưa tập trung vào lĩnh vực quản lý dự án đầu tư, xây dựng,



quản lý sử dụng đất đai, quản lý tài chính, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản... theo Chỉ thị số 07, Chỉ thị số 44. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát có lúc chưa cao; còn có UBKT thực hiện chưa toàn diện các nhiệm vụ theo quy định, chưa thực hiện được nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề; qua giám sát việc phát hiện chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm chưa nhiều; có trường hợp giải quyết tố cáo còn kéo dài, chưa dứt điểm. Chế độ chính sách, điều kiện làm việc, kinh phí hoạt động cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, nhất là đối với cấp cơ sở có mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.

2- Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

2.1- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 07 và Chỉ thị số 44 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc triển khai, thực hiện quy định, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

2.2- Tập trung kiểm tra cấp ủy viên cùng cấp và người đứng đầu cấp ủy, đơn vị; gắn kiểm tra tổ chức đảng với kiểm tra trách nhiệm cá nhân. Tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, được dư luận xã hội quan tâm, nhất là: quản lý đất đai; bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; ngân sách nhà nước; đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công; cấp phép; điều tra, truy tố, xét xử thi hành án dân sự; thực hiện chế độ, chính sách an sinh xã hội; giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; cải cách hành chính; kiểm soát tài sản và kê khai tài sản, thu nhập.... Tập trung vào những địa bàn phức tạp, có biểu hiện mất đoàn kết; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại và xử lý dứt điểm các vụ việc nổi cộm từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp; kết luận xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

2.3- Khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh, bỏ lọt vi phạm, khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát. Xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; xử lý, kỷ luật nghiêm đối với vi phạm, tới mức phải xử lý kỷ luật Đảng; xử lý kỷ luật Đảng đồng bộ với kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và xử lý hình sự. Đảng viên vi phạm đến mức phải khai trừ thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ, không xóa tên hoặc cho ra khỏi đảng. Kỷ luật đảng chủ động thực hiện trước, tạo tiền đề để xử lý kỷ luật hành chính, đoàn thể và xử lý hình sự. Các kết luận kiểm tra phải bảo đảm khách quan, làm rõ đúng, sai, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và kiến nghị, xử lý. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện dấu hiệu phạm tội phải kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo pháp luật, không chờ cho đến khi kết thúc cuộc kiểm tra, giám sát. Quá trình điều tra, truy tố,

xét xử, thi hành án, thanh tra phát hiện sai phạm liên quan đến đảng viên thì phải kịp thời báo cáo, chuyển tài liệu cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của Đảng.

2.4- Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

2.5- Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp. Tăng cường thực hiện luân chuyển cán bộ làm công tác kiểm tra trong Ngành Kiểm tra Đảng và thực hiện luân chuyển cán bộ làm công tác kiểm tra sang vị trí công tác khác và ngược lại theo kế hoạch luân chuyển cán bộ Ngành Kiểm tra Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt để rèn luyện, phấn đấu, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Rà soát, sắp xếp, bố trí, điều chuyển cán bộ làm công tác kiểm tra đảng năng lực, trình độ hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu công tác. Hằng năm, tiếp tục tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp...

3- Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện; thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận này; định kỳ đánh giá, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng, hằng năm theo quy định.

Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, các ban đảng tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Kết luận này.

Nơi nhận:

- UBKT Trung ương (để báo cáo),
- Đảng đoàn, BCS đảng, các ban đảng tỉnh,
- BTV huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ĐUTT Tỉnh ủy,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- LĐ VPTU, TKBTU,
- Phòng TH<sup>D,N</sup>,
- Lưu VPTU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Trần Quốc Toàn**